



## ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓๑๗ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

### มาทำความรู้จักยาลิ้นฟ้ากันเถอะ

จากข่าวตามสื่อต่างๆกำลังพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มีการใช้ยาในทางที่ผิด เสพเพื่อให้เกิดอาการมึนเมาและอวดลิ้นที่เป็นสีฟ้าลงในสื่อโซเชียล โดยพากันเรียกในหมู่วัยรุ่นว่า ยาลิ้นฟ้า



วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยาลิ้นฟ้าโดยละเอียดกันครับ ยาลิ้นฟ้ามีชื่อสามัญทางยา คือ flunitrazepam

จำหน่ายในชื่อทางการค้า คือ Rohypnol และมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น rhophy, robutol เป็นต้น

**ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:** มีฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล

สงบประสาท ทำให้อ่อนหลับ สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ

คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชัก และกดระบบการหายใจ

**ประโยชน์ทางการแพทย์ :** ใช้เป็นยานอนหลับ มีฤทธิ์ทำให้อ่อนหลับและสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ จึงนิยมใช้เป็นยานอนหลับ ยานำสลบ และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด

**การออกฤทธิ์ :** ยาออกฤทธิ์เร็วหลังรับประทานหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ทำให้อ่อนหลับ ภายในเวลา 20-30 นาที

และฤทธิ์จะอยู่นานประมาณ 8-12 ชั่วโมง

**ลักษณะทางกายภาพ:** เนื่องจากมีการนำยานี้ไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ใช้มอมผู้หญิงเพื่อให้เหยื่อหมดแรงต่อสู้และจดจำเหตุการณ์

เกิดขึ้นแล้วไม่ได้ หรือมอมสุภาพบุรุษเพื่อปลดทรัพย์หรือก่ออาชญากรรมอื่นๆ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ใช้ผสมในเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ซึ่งจะทำให้

ออกฤทธิ์กดประสาทแรงขึ้น จากการใช้ยาในทางที่ผิดดังกล่าว บริษัทยาที่ผลิตยาจึงเปลี่ยนรูปแบบจากยาเม็ดกลมขนาดเล็ก

สีขาวมาเป็น ยาเม็ดรูปรีขนาดใหญ่สีเขียว ซึ่งเมื่อนำมาผสมเครื่องดื่มจะเห็นตะกอนของสารประกอบอื่นๆของเม็ดยาตกอยู่ก้นแก้ว และเครื่องดื่มก็จะมีสีเขียว ใช้เป็นข้อสังเกตให้ผู้ดื่มที่ถูกมอมเมาได้เห็นความผิดปกติของเครื่องดื่ม

**ขนาดความแรง :** ชนิดเม็ด 1 มิลลิกรัมต่อเม็ด

**อาการไม่พึงประสงค์/อันตรายจากการใช้ยา**

ที่พบบ่อยๆได้แก่ง่วงซึม มึนงง เดี๋ยวเซ ปวดศีรษะ และความจำในระหว่างที่ได้รับยาลดลง การตัดสินใจไม่ดี ผู้ป่วยบางราย

อาจมีอาการสั่นและฝืนร้าย ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานอื่นที่ต้องการความตื่นตัว อาจมีอาการนอนไม่หลับ ประสาทหลอน พฤติกรรมผิดปกติ

**ภาวะพึ่งยา:** การใช้ยาดูติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เมื่อหยุดยา จะทำให้เกิดอาการถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เปลือกตากระตุก สั่น เป็นต้น

ไม่ควรใช้ยาดูติดต่อกันนาน เกิน 1 เดือน


**การควบคุมตามกฎหมาย:**

ยา flunitrazepam ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ผู้มีสิทธิส่งจ่าย ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เท่านั้น ห้ามมิให้จำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป และผู้ที่จะใช้ยานี้ได้ต้องใช้

ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

**บทกำหนดโทษ :** ปัจจุบันโรฮิบนอล (Rohypnol) ควบคุมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ตามพ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ซึ่งมีบทกำหนดโทษแยกตามฐานความผิด จำคุกตั้งแต่ 6 เดือนไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิต, ปรับเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทไปจนถึงสูงสุด 5,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



สแกน QR Code เพื่อศึกษารายละเอียดบทลงโทษเพิ่มเติม

**เอกสารอ้างอิง**

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. โรฮิบนอล (Rohypnol) [ออนไลน์].2020, แหล่งที่มา <https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/ViewAcademic.aspx?IDItem=36> [20 สิงหาคม 2565] ผู้ตั้งบทความ : ภก.สุตสกล มนตรีสา // Email : vck\_rx@hotmail.com

ดาวน์โหลดข่าวสารนี้ที่ QR CODE ด้านล่างนี้

